



# บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

ที่ ออ 020/2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งการซื้อเรือของบริษัทย่อยในกลุ่ม (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัท ริจินัล คอนเทนเนอร์ ไลน์ ฟิทีอี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวนจะซื้อเรือขนาด 5,000 TEU จำนวน 1 ลำ

บริษัทฯ จะซื้อเรือดังกล่าวกับบริษัทซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ เป็นมูลค่า 1,345,653,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 36.369 บาท) การจะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์บริษัทฯ โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 2.48 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 2.48 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 43.99 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดในการนี้เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น



# บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้เท่ากับ 43.99 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน และหักรายการ ที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 13.42 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ตราบริษัท)

(ลงนาม)

(นางสุพร อำนวยพรรณ)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 02-2961076